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   เริ่มประชุมเวลา  09.3๐ น.   
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕66 (วาระแรก) 
   เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕66 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕66     
   (วาระแรก) ในการประชุมเมื่อวันที่  15 สิงหาคม ๒๕66 ตามเอกสารที่แจก   
   ให้ทุกท่าน มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเชิญได้ ถ้าไม่มีผู้ใด ขอแก้ ไ ข  ผมขอมติ ที่
   ประชุมรับรองด้วย 
 

ที่ประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕67 
 (วาระท่ี 2 , วาระท่ี 3 ) 
ประธานสภาฯ ตามที่สภา มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕67 ในการประชุมสภา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕66 และสภาได้คัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน และแจ้งให้สมาชิกสภา ผู้บริหารที่ประสงค์ขอ
แปรญัตติ  ส่งค าแปรให้คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 16 
สิงหาคม 2566  ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ในชั้นนี้ขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงรายละเอียด 

 

นายสาโรจน์ ทับเพียร เรียนประธานสภาฯ ตามท่ีสภาก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะกรรมการได้มารอรับการเสนอค าแปรญัตติ      
   ตามวันเวลาที่สภาก าหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ  และคณะกรรมการ      
   แปรญัตติกไ็ม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ยังคงหลักการเดิมไว้ทุกข้อ 
 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 ในวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเฉพาะที่มี
การแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติขอแก้ไขเท่านั้น ซึ่งในกรณีไม่มีผู้ใดขอแปร
ญัตติและขอแก้ไข จึงขอสภาพิจารณาต่อในวาระท่ีสามเลย 

 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ประธานสภาฯ ในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายหรือไม่  ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โปรดยกมือขึ้น 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ านวน 6 เสียง ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ 
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 3.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติกันเงินปีงบประมาณ 2566 เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายใน
 ปีงบประมาณถัดไป  โครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประธานสภาฯ ด้วยผู้บริหารได้เสนอญัตติกันเงินรายจ่ายประจ าปี 2566 เพ่ือไปด าเนินการต่อใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ 
 ชี้แจง  
เลขานุการสภาฯ  การขออนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
   จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 กรณีที่องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่มี
   ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนรายงานการขออนุมัติ
   กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะหนึ่งปี  
    ด้วยปัจจุบันมีรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิด 
   CCTV ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ
   องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
   ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
   อิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือ 
   จ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ (ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลาง  
   และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด CCTV ) ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ 
   คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2566  
    เนื่องจาก ต้องผ่านการประชุมของคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และการ
   ใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 1 และ
   ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
   กระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี  ไตรมาสที่  2 และ 3 ท าให้ไม่ทันต่อการ 
   ด าเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 และ
   คาดว่าอาจจะก่อหนี้ไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2566 จึงจ าเป็นต้องกันไว้เบิกเหลื่อม
   ปี เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป จึงขออนุมัติสภาฯกันเงินไว้เพ่ือ
   ด าเนินการอีกหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้ 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
       - กล้องวงจรปิด (CCTV)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อม 
   อุปกรณ์ (ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง
   วงจรปิด (CCTV)  งบประมาณที่ขออนุมัติกันเงิน จ านวน 500,000 บาท 
   รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่ได้แจกให้แก่ทุกท่าน 

 

ประธานสภาฯ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดและตามเอกสารที่แจกให้แก่ทุกท่าน สมาชิก
 ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติว่าท่านใดจะเห็นสมควรอนุมัติกันเงิน
 ไว้ด าเนินการต่ออีกหนึ่งปี  จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ จ านวน 6 เสียง  ไม่มีผู้ใดไม่อนุมัติ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ในวาระนี้ขอให้สมาชิกในที่ประชุมท่านใดที่มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือเรื่องอ่ืน ๆ ขอเรียน
 เชิญได้ 
 

นายสาโรจน์ ทับเพียร ขอให้ทาง อบต. ตัดต้นไม้บริเวณโค้งเขตติดต่อต าบลโพไร่หวาน ซึ่งสามารถโค่นทิ้ง 
ส.อบต. หมู่ 4  ได้เลย       
 

นางกรรณิการ์  เกตุแก้ว ขอขอบคุณนายกและคณะผู้บริหารที่ด าเนินการลอกคลองส่งน้ า ตรงหมู่ 3 ท าให้ 
ส.อบต. หมู่ 5    น้ าไหลถึง หมู่ 5 และการลอกคลองหมู่ 5 ท าให้น้ าไหลสะดวก ประชาชนมีน้ า 
   เพียงพอในการท าการเกษตร และขอให้ตัดต้นไม้ตามที่เขียนค าร้องไว้ด้วย  
 

นายอนัส  เทศกลั่น ขอขอบคุณนายกเช่นกัน ที่ด าเนินการลอกคลองส่งน้ า ท าให้น้ าไหลสะดวก สามารถ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  น้ าสามารถไหลไปถึง หมู่ 4 ประชาชนมีน้ าเพียงพอในการท าการเกษตร และเรยีน
   ถาม เรื่องโครงการที่ทางหมู่ 4 จะประสานกับกระทรวงพลังงาน ต้องด าเนินการ
   อย่างไรกับทาง อบต.บ้าง 
 

นายก อบต.  ขอชี้แจงและแจ้งเรื่องดังนี้  
   - เงินที่สนับสนุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท ขอให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่จัดท า
   ประชุมประชาคมและท าโครงการเสนอมายัง อบต .สมอพลือ ซึ่งตอนนี้ใกล้สิ้น 
   ปีงบประมาณ 2566 ขอให้รีบด าเนินการด้วย 
   -  การตัดต้นไม้ของ หมู่ 4 หมู่ 5 จะหาวันที่รองนายก เลขานายกและเจ้าหน้าที่พร้อม  
   จะรีบไปด าเนินการให้ และจะประสานสมาชิกอีกครั้งภายในอาทิตย์นี้ 
   -  ขอให้ผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิก หมู่ 6 ด าเนินการปักป้ายบริเวณโค้งปากสระ เพ่ือให้
   ประชาชนทราบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการด าเนินการโครงการ
   แล้ว 
   -  กระจกโค้ง หมู่ 6 เกิดการแตกช ารุดบ่อย ให้ขยับกระจกโค้งออกไป เพ่ือไม่ให้รถ
   เกี่ยวข้าวเฉี่ยวชนเกิดการแตกช ารุด 
   -  ขอให้หมู่ 2 ทบทวนการโอนสะพานหน้าร้านอาหารเรือนรัมภาให้ อบต. เพ่ือจะได้มี
   งบประมาณในการซ่อมแซม เพราะสะพานช ารุดบ่อย เกรงว่าผู้ใช้สะพานจะประสบ
   เหตุ 
   -  โครงการของหมู่ 4 ที่จะประสานท ากับกระทรวงพลังงาน ต้องจัดท าโครงการมายัง 
   อบต.   
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด มีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเข้า
 ประชุม และขอปิดประชุม 
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 เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 
 
 
      

     (ลงชื่อ) จ.ส.ต.            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                              (ชนฐกันต์ แดงประดับ)           

                                 เลขานุการสภาฯ         
 

 
                                                   
     (ลงชื่อ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายทนงค์  หลักแหลม)    
            ประธานสภาฯ                      
 

 


